



# NƠI HỘI TỤ NHỮNG TÂM LÒNG NHÂN ÁI

Chỉ chưa đầy nửa giờ, những con người tưởng như không còn hy vọng thấy được ánh sáng Mặt trời, không thể nhìn thấy những người thân của mình đã lấy lại được thị lực 9/10, thậm chí có người 10/10.

## "Ơn Đảng, ơn các bác sĩ và các nhà hảo tâm"

Cụ Nguyễn Thị Thập (75 tuổi) ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bị mù đã 17 năm, tưởng chừng sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong cảnh tối tăm. Niềm vui quá đỗi bất ngờ đến với cụ và gia đình khi cán bộ địa phương đến thông báo có đoàn bác sĩ Trung ương về mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo. Được sự động viên của gia đình, cụ đến Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Yên Bái - nơi diễn ra các ca mổ mắt nhân đạo với sự tài trợ của Quỹ Y tế - Văn hóa và Giáo dục của Mỹ (VNHELP) tại Việt Nam và các bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt Nhật, với hy vọng sẽ được nhìn thấy ánh sáng Mặt trời, được nhìn thẳng cháu đích tôn đã 10 năm chưa hề biết mặt và cô con dâu dầm đang sau hơn chục năm chung sống cùng gia đình. Sau ca mổ 2 tiếng, khi bác sĩ khám và hé mở miếng băng dán trên mắt, cụ sung sướng: "Ơn Đảng, ơn các bác sĩ và các nhà hảo tâm đã mang lại cho tôi ánh sáng. Thế là tôi có thể nhìn thấy mặt con dâu và thẳng cháu đích tôn rồi..."

Còn cụ Hoàng Văn Tính (80 tuổi) ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn thì xúc động: "Cảm ơn các y, bác sĩ đã cho tôi được sáng mắt trở lại. Không còn gì hạnh phúc hơn". Và, cụ Dương Thị Thâm,



Bác sĩ Nguyễn Vũ Thiện kiểm tra mắt cho bệnh nhân sau mổ.

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, cả nước có khoảng 70% số người già bị mù do đục thủy tinh thể. Hàng năm, có hơn một triệu người chờ được mổ mắt, nhưng không phải ai cũng có khả năng chi trả khoản kinh phí này...

77 tuổi, người dân tộc Dao, ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, thốt lên: "Tôi nhìn thấy Mặt trời rồi"... Đây chỉ là 3 trong số 155 cụ được mổ thành công trong đợt mổ mắt nhân đạo tại tỉnh Yên Bái từ ngày 20 đến 26-6 vừa qua.

## Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái

Với mong muốn đem lại ánh sáng cho những bệnh nhân nghèo, góp phần nhỏ bé vào chương trình xóa mù cho người già nghèo, các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122 phố Triệu Việt Vương - Hà Nội) đã chung tay với các nhà hảo

tâm trong và ngoài nước thực hiện nhiều chuyến đi mổ mắt nhân đạo cho người dân nghèo tại các địa bàn khó khăn. Bác sĩ Phan Thanh Nga, Bệnh viện Mắt Việt Nhật tâm sự: "Bệnh viện chúng tôi đã từng thực hiện thành công nhiều ca mổ, nhưng mỗi khi tham gia các hoạt động mổ nhân đạo cho bà con nghèo trong tôi lại trào dâng những tình cảm đặc biệt". Đó không chỉ là lời tâm sự của một bác sĩ trẻ mà còn là suy nghĩ, tâm tư của nhiều bác sĩ đã nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp nhân khoa Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn

Vũ Thiện, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Việt Nhật tâm sự: "Tôi đã chứng kiến nhiều cụ bị mù lòa do đục thủy tinh thể, nhưng vì không có tiền chi trả viện phí nên đành chấp nhận sống quãng đời còn lại trong cảnh tối tăm. Giờ đây, với sự giúp sức của cộng đồng, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, đặc biệt những tổ chức nhân đạo như VNHELP, chúng tôi có thể chung tay cứu giúp nhiều người nghèo mắc các bệnh liên quan đến mắt, nhất là bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn". Ông cho biết thêm: "Chính vì vậy, khi quyết định thành lập Bệnh viện Mắt Việt Nhật, tôi và các thành viên trong Ban Giám đốc đã bàn bạc và cùng thống nhất dành một khoản kinh phí cho người nghèo, những người không có khả năng tự trang trải kinh phí để chữa bệnh".

Xác định đó là một trong những mục tiêu hoạt động của Bệnh viện, nên chỉ sau thời gian ngắn (thành lập tháng 11-2009), với sự hỗ trợ từ các nguồn khác nhau, Bệnh viện đã thực hiện được gần 500 ca phẫu thuật nhân đạo đục thủy tinh thể cho người nghèo. Trong thời gian tới, Bệnh viện Mắt Việt Nhật tiếp tục mở rộng chương trình mổ mắt nhân đạo cho người nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước.

Bài và ảnh: Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÀ**

Địa chỉ: Số 7 - A28 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội  
Điện thoại: (04) 37912708 - 37568259 - 0912.290613  
Website: <http://thanhhagroup.com> \*Email: [thanhha\\_jsc@thanhhagroup.com](mailto:thanhha_jsc@thanhhagroup.com)

Giải nhất sáng tạo khoa học công nghệ Vifotec Việt Nam 2005

**CÚP VÀNG NHẬN HIỆU NỔI TIẾNG QUỐC GIA 2009**

Sản phẩm hữu cơ sinh học KH, AH, NH  
Trần trở nổi lo, chia sẻ rủi ro cùng nhà nông